

An Giang nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong công tác phòng cháy, chữa cháy

22:14 04/10/2022

Tác giả: Đức Thịnh

Nhân kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (4/10/1961-4/10/2022) và 21 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy (4/10/2001-4/10/2022), ngày 4/10, tại thành phố Long Xuyên, UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ phát động "Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy"

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tham gia các phương án diễn tập. Ảnh TTXVN

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tham gia các phương án diễn tập. Ảnh TTXVN.

Phát biểu tại Lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình khẳng định: Thời gian tới, yêu cầu, nhiệm vụ cho công tác phòng cháy, chữa cháy rất nặng nề, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng góp sức tham gia. Trong đó, lực lượng Công an mà nòng cốt là lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cần không ngừng nỗ lực phấn đấu, thể hiện bản lĩnh, vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Công an trong công tác quản lý nhà nước về công tác này; từng bước xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nâng cao sức chiến đấu để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị các cấp, ngành, cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; tuyên truyền, vận động người dân tham gia các mô hình về phòng cháy, chữa cháy tại địa phương; phát huy hiệu quả phương châm "4 tại chỗ" trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Khi có cháy xảy ra, các đơn vị cần nhanh chóng chớp lấy "thời điểm vàng" chữa cháy, kịp thời huy động lực lượng dân phòng, các mô hình phòng cháy, chữa cháy, tổ liên gia và nhân dân tại địa phương tham gia chữa cháy... Các cấp, ngành, cơ quan, doanh nghiệp phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy, xã hội hóa công tác này; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy; củng cố và nhân rộng các mô hình, xây dựng các đơn vị điển hình tiên tiến về phòng cháy, chữa cháy, tạo phong trào thi đua sôi nổi và đi vào thực chất, hiệu quả.

Nhằm kịp thời hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở, tại Lễ phát động, UBND tỉnh An Giang đã trao tặng 11 xe ô tô tải cho 8 Đội chữa cháy khu vực và Công an 3 huyện Thoại Sơn, Tri Tôn và An Phú. Công ty Cổ phần xây lắp An Giang, Công ty Cổ phần Cảng An Giang và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xăng dầu An Giang cũng trao tặng máy bơm chữa cháy cho 22 đội phòng cháy, chữa cháy dân phòng trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và Giám đốc Công an tỉnh đã tặng Bằng khen, Giấy khen cho 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy.

Với phương châm "phòng là chính", để làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, góp phần giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ, những năm qua, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh An Giang đã chủ động phối hợp với các lực lượng liên quan kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng Kế hoạch triển khai diễn tập nhiều phương án ở các cấp độ khác nhau. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho các tổ chức và cá nhân; đẩy mạnh xây dựng phong trào Toàn dân phòng cháy, chữa cháy gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả về phòng cháy, chữa cháy như "Cụm, tuyến dân cư an toàn về phòng cháy, chữa cháy", "Xe chữa cháy tự chế, Đội chữa cháy tự nguyện"...

Ngay sau Lễ phát động, các lực lượng tham gia diễu hành trên các tuyến phố chính của thành phố Long Xuyên nhằm tuyên truyền nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành và các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy cho nhân dân

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/an-giang-nhan-rong-cac-mo-hinh-dien-hinh-tien-tien-trong-cong-tac-phong-chay-chua-chay>